
                                                                                                                

 
สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสมุทรปราการ) 
-------------------------- 

 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓                                                  
 
๓. สถานที่   อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ         

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 



๒ 
 
๖. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสมุทรปราการ 
 ที่ตั้ง 
 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ําเจ้าพระยาและ
เหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๓ - ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๑ องศาตะวันออก มีเนื้อที่
ประมาณ ๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗.๕๐ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๕๕.๐๐ กิโลเมตร 
 - ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย ระยะทาง ๔๗.๒๐ กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๔๒.๖๐ กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
        สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีลําคลองรวม 
๖๓ สาย โดยเป็นคลองชลประทาน ๑๕ สาย คลองธรรมชาติ ๔๘ สาย ใช้ประโยชน์ทางคมนาคมและการ
ขนส่งทางน้ํา รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลน
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

๑) บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานาทําสวน และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงาน ที่อยู่อาศัย และเขตพาณิชยกรรมตามสภาพ
สภาวะเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ 

๒) บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้ําทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
เป็นดินเหลว เหมาะแก่การทําป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง 

๓) บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณน้ีเป็นที่ราบกว้างใหญ่ สําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ํา 
อํานวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การทํานา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสนามบิน
สุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ทั้งด้านการค้าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ  

ข้อมูลการปกครองและประชากร 
๑) การปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น ๖ อําเภอ ซึ่งมี 

๕๐ ตําบล ๓๙๙ หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน ๔๙ แห่ง ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล จํานวน ๑๘ แห่ง (๑ เทศบาลนคร ๔ เทศบาลเมือง และ ๑๓ เทศบาล
ตําบล) และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๓๐ แห่ง สามารถจําแนกตามรายอําเภอได้ ดังนี้ 

(๑) อําเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล ๗ แห่ง (เทศบาลนครสมุทรปราการ 
เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ เทศบาลตําบลบางปู เทศบาลตําบลแพรกษา 
เทศบาลตําบลด่านสําโรง และเทศบาลตําบลบางเมือง) อบต. ๔ แห่ง (แพรกษา บางด้วน บางโปรง 
เทพารักษ์ และแพรกษาใหม่) 



๓ 
 

(๒) อําเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล ๔ แห่ง (เทศบาลตําบลบางบ่อ เทศบาลตําบล 
คลองสวนเทศบาลตําบลคลองด่าน และเทศบาลตําบลบางพลีน้อย) และ อบต. ๗ แห่ง (บางเพรียง  
บ้านระกาศ คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง) 

(๓) อําเภอบางพลี ประกอบด้วย เทศบาล ๑ แห่ง (เทศบาลตําบลบางพลี) และ อบต. ๖ แห่ง  
(บางพลีใหญ่ บางแก้ว บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ) 

(๔) อําเภอพระประแดง ประกอบด้วย เทศบาล ๓ แห่ง (เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล
เมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และ อบต. ๖ แห่ง (ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ  
บางน้ําผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว) 

(๕) อําเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย เทศบาล ๒ แห่ง (เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ และ
เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า) และ อบต. ๔ แห่ง (บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ) 

(๖) อําเภอบางเสาธง ประกอบด้วย เทศบาล ๑ แห่ง (เทศบาลตําบลบางเสาธง) และ อบต. ๓ แห่ง 
(บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจระเข้ใหญ่) 

๒) การบริหารราชการในพ้ืนที่จังหวัดฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

(๑) ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค มีจํานวน ๓๑ หน่วยงาน 
(๒) ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง มีจํานวน ๕๒ หน่วยงาน 
(๓) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น มีจํานวน ๔๙ หน่วยงาน 
(๔) ส่วนราชการอิสระ มีจํานวน ๕ หน่วยงาน 
(๕) รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน ๑๕ หน่วยงาน 

  ประชากร 
 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น ๑,๓๐๑,๕๖๐ คน แยกเป็นชาย 
๖๒๓,๔๗๘ คน หญิง ๖๗๘,๐๘๒ คน ซึ่งจะพบว่ามีประชากรตามทะเบียนราษฎรในพื้นที่อําเภอเมือง
สมุทรปราการมากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอบางพลี และอําเภอพระประแดง ตามลําดับ โดยประชากรส่วนใหญ่
จะอาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ รองลงมาคือ อําเภอพระประแดง และอําเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ 

๗. วิธีการดําเนินการ  
              จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดเวทีเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและ
สาระสําคัญของการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
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 ศึกษาดูงานน้ําทะเลกัดเซาะชายฝ่ัง ณ ท่าเรือบ้านขาว จังหวัดสมุทรปราการ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา กรมเจ้าท่า  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และ
การสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ํากัดเซาะแนวชายฝ่ังอย่างรุนแรงของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะได้มีการปลูกต้น
โกงกางเทียมบริเวณหน้าเข่ือนอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นเสมือนกําแพงสองชั้น โดยมีแผนที่จะดําเนินการตั้งแต่ช่วง
ปากอ่าวไปจนถึงคลองด่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมโครงการดังกล่าวว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนสมุทรปราการ และประชาชนบริเวณก้นอ่าวไทย โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมประมงชายฝั่ง การ
ท่องเที่ยว และเป็นเขื่อนป้องกันน้ําท่วมของจังหวัดสมุทรปราการชั้นในด้วย  

 กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
 เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะเดินทางถึงอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชม
เมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภา
ที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง    รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายจเด็จ  อินสว่าง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๔. หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล  กรรมการ 
 ๕. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา  กรรมการ 
 ๖. นางสุน ี จึงวิโรจน์  กรรมการ  
 ๗. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี  กรรมการ 
 ๘. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๙. นางจิรดา  สงฆ์ประชา  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ 
 ๑๑. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๑๒. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม  กรรมการ 
 ๑๓. นายอมร  นิลเปรม  สมาชิกวุฒิสภา 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
        จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๒ 
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 สํานักนายกรัฐมนตรี 

นางสุมิตรา อติศัพท์     ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายณรงค์วิทย์ พบพาน    ผู้อํานวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจ 
      ราชการ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  
      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โอกาสน้ี นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับคณะสมาชิก

วุฒิสภา พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลว่า จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตร  
มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๒.๓ ล้านคน ถือได้ว่าความหนาแน่นของประชากรอยู่ในอันดับต้น ๆ และยัง
เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักที่มีความต้องการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมจํานวนมากทั้งจากนอกพื้นที่และ 
ในพื้นที่ ทําให้มีประชาชนมาอยู่อาศัยในจังหวัดหนาแน่นเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น จึงมีการขยายตัวของชุมชนที่อยู่
อาศัยเดิมและเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นําเข้าจาก
ต่างประเทศ เป็นคลังสินค้า เป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการลดต้นทุน 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก 
ดังจะเห็นได้จากจํานวนการขอจดทะเบียนโรงงานที่มีจํานวนประมาณ ๘,๐๐๐ โรงงาน นับได้ว่าเป็นจังหวัด
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศ อันเนื่องมาจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ สะดวกต่อการคมนาคม
ขนส่ง ซึ่งส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนอยู่ นอกจากนี้ ยังจะได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อจะ
ได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างสูง และจะดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า 
 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและประชาชน 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมกล่าวว่า คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เดินทางมายัง
จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสภาพปัญหา 
น้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นปัญหาสําคัญที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ ขอชื่นชมการพัฒนา
พื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนที่มุ่งจะช่วยกันพัฒนา
บ้านเมืองของตนเองให้มีความน่าอยู่ โอกาสน้ี คณะกรรมการฯ ขอให้ส่วนราชการในพื้นที่หรือประชาชนร่วมกัน
แสดงความเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมให้จังหวัดสมุทรปราการได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองที่ดีและน่าอยู่มากข้ึน ทั้งนี้ ได้เชิญนายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขต ๒ ได้ชี้แจงถึงประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต ๒ กล่าวถึง
โครงการพัฒนาพื้นที่และข้อเสนอแนะในการดําเนินการต่าง ๆ ได้แก่ 
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๑. การสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มี
ปัญหาและได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของคล่ืนลมทะเลอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  
โดยพื้นที่ในการสร้างเขื่อนมีความยาวครอบคลุมตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ําเจ้าพระยา ตําบลปากน้ํา ตําบลบางปู 
และตําบลบางปูใหม่ ไปจนจรดสุดเขตแดนจังหวัดสมุทรปราการที่ตําบลคลองด่าน รวมระยะทางประมาณ 
๒๗ กิโลเมตร โดยขณะนี้ได้มีการดําเนินการก่อสร้างแล้วบริเวณวัดอโศการามถึงตําบลบางปู ระยะทาง ๑๐ 
กิโลเมตร คงเหลือแผนการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอีก ๒ ระยะ ซึ่งยังต้องรองบประมาณ
ดําเนินการ ประกอบด้วย ตั้งแต่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จนถึง
วัดอโศการาม ระยะทาง ๕ กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างจํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และช่วง
สุดท้าย ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วงตําบลตําหรุ อําเภอบางพลี ไปจนถึงอําเภอคลองด่าน ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลให้ได้รับการป้องกันครอบคลุมทั้งหมด จึงขอให้สนับสนุนการ
ก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวเชื่อมต่อยาวไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางทั้งหมด ๑๑๖ กิโลเมตร ซึ่งจะทําให้
การป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังอย่างรุนแรงของอ่าวไทยตัว “ก” สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น หากโครงการดังกล่าว
สําเร็จ ชุมชนและประชาชนก้นอ่าวไทยจะได้รับผลประโยชน์ในเร่ืองประมงชายฝั่ง รวมถึงการท่องเที่ยว 
และเขื่อนป้องกันน้ําท่วมของจังหวัดสมุทรปราการชั้นในอีกด้วย 

๒. การใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนาต่อเนื่องมาจนถึง
สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เพื่อจัดทําถนนโลคัลโรด (Local Road) ปรับปรุง 
ทางระบายน้ําและภูมิทัศน์ทั้งหมด โดยจะใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๓,๐๐๐  
ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากติดปัญหาในด้านพื้นที่ 

๓. การสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อประโยชน์ในการคมนาคม และเชื่อมต่อการ
ท่องเที่ยว โดยมีงบประมาณของท้องถ่ินสนับสนุนการก่อสร้าง และจะขอใช้พื้นที่ของกองทัพเรือเพื่อติดตั้ง
ฐานกระเช้า แต่ยังไม่ได้รับการอนุญาต  

นายจเด็จ  อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจแทนประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการกับโครงการพัฒนาจังหวัดในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถต่อยอดและสร้างความเจริญให้กับ
จังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การคมนาคม หรือการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ อย่างไรก็ตาม โครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในเส้นทาง ๑๑๖ กิโลเมตร 
โดยใช้งบประมาณจํานวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท นั้น มีข้อเสนอ ๒ ประการ ได้แก่  

๑) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก จึงเห็นว่า 
ทั้ง ๖ จังหวัดที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนควรจะรวมพลังกันและรวมเงินในการพัฒนาจังหวัด เนื่องจากมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ ๖ แห่ง และท้องถิ่นในระดับเทศบาล 
อีกประมาณ ๑๐๐ กว่าแห่ง การดําเนินการก่อสร้างจึงจะมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอให้เชิญ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็น
หัวหน้าทีมในการดําเนินการ หากมีรัฐมนตรีเป็นแกนนําคร้ังนี้ การรวมพลัง ๖ จังหวัด น่าจะมีความเป็นไป
ได้มากย่ิงขึ้น  
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๒) เสนอให้มีนักวิชาการที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญมานําเสนอข้อมูลทางวิชาการ โดยอ้างอิง
ถึงการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง รวมถึงข้อมูลในด้าน
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการก่อสร้าง และเป็นการลดทอนการต่อต้านจาก
ประชาชนหรือผู้ที่อาจจะคัดค้านโครงการได้ 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
สมุทรปราการทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าผู้นําในพื้นที่มีความต้องการจะพัฒนาให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมือง
ที่ดีมากย่ิงข้ึน ในส่วนของโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ถือเป็นโครงการที่ต้องมี 
การบูรณาการร่วมกัน ทั้งในส่วนของพื้นที่และหน่วยงานราชการ โครงการลักษณะนี้จะไม่ได้รับงบประมาณ
หากไม่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งแบ่งเป็น ๖ ด้าน โดยยุทธศาสตร์ด้านที่เก่ียวข้อง
กับโครงการ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มี
เป้าหมายนําสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ขณะนี้ อยู่ในช่วงของ
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ หลังจากที่ได้มีการดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  
จึงขอเสนอให้นําโครงการสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝ่ังนี้ไปบรรจุไว้ในมิติดังกล่าว เพื่อให้สํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการต่อไป 

พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม กรรมการ กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจในการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ การที่บริการสาธารณสุขมีความก้าวหน้านั้นสืบเนื่อง
จากจังหวัดสมุทรปราการมีภาคแรงงานและอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีนิคม
อุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง และมีโรงงานอยู่จํานวนมาก ดังนั้น บริการสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อบริการ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ จากจํานวนสถิติที่ปรากฏมีทั้งส่วนที่เป็นข้อดีและข้อที่กังวล  
โดยเฉพาะข้อมูลในส่วนของจํานวนเตียงในโรงพยาบาลเอกชนที่รวมกันแล้วมีจํานวนมากกว่าโรงพยาบาล
ภาครัฐทั้งหมดรวมกัน โดยโรงพยาบาลรัฐมีเตียงรวมกันประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าเตียง แต่โรงพยาบาลเอกชน
ประมาณ ๑๕ แห่ง มีจํานวนเตียงรวมกัน ๒,๐๐๐ กว่า นั่นแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนมองเห็นถึงศักยภาพ
ของการลงทุนและความคุ้มค่า  

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ กล่าวแสดงความเห็นเก่ียวกับการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ซึ่งเป็นโครงการสําคัญที่จะช่วยในการรักษาผืนแผ่นดินไม่ให้โดนนํ้าทะเลกัดเซาะชายฝ่ังจนหดหายไป
มากข้ึน ทั้งนี้ จากการที่ได้รับชมวีดิทัศน์และได้รับทราบข้อมูลจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เห็นว่าเม่ือมีการสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังแล้ว พื้นที่ด้านในต่อเนื่องเข้าไปน่าจะ
ได้รับการพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นด้วยเช่นกัน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งมีกองทุนในการดําเนินการ ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการมีการดําเนิน
โครงการดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และเสนอแนะเป็น
โครงการต่อยอดเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป 



๘ 
 

จากนั้น ได้เชิญส่วนราชการร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้  
นายเชาวลิต สามห้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานที่ดินจังหวัด

สมุทรปราการ ได้กล่าวถึงปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโฉนด
ที่ดินถึงร้อยละ ๙๙ แต่ยังมีบางส่วนที่มีปัญหาเร่ืองเขตที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้ามของส่วนราชการ โดยพื้นที่ที่
เป็นปัญหา คือ เขตอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ และประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เร่ือง ขยายการหวงห้าม และจัดซื้อที่ดิน
สําหรับสร้างการทดน้ําไขน้ําในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเห้ีย พุทธศักราช ๒๔๖๗ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตอําเภอบางพลี ดังนั้น จึงเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตที่ดินของรัฐทั้งสองพื้นที่ ปัญหาคือที่ดินทุกแปลง
ต้องมีการนําเข้าสู่คณะอนุกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดสมุทรปราการ (กบร.จังหวัด)  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ประเด็นสําคัญ คือ ในการ
พิจารณาของ กบร.จังหวัด มีหลักเกณฑ์ ๒ ประการ คือ ๑) การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ จากการ
กําหนดเขตหวงห้ามที่ดินของรัฐทั้ง ๒ เขต มีข้อสังเกตว่าเป็นประกาศที่มีระยะเวลานานมากแล้ว ไม่น้อยกว่า 
๘๐ ปีขึ้นไป แต่การใช้แผนที่ประเทศไทยมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศมีขึ้น
ในช่วงหลัง จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการที่ราษฎรขอออกเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นการอาศัยอยู่ก่อนการเป็นที่ดิน
ของรัฐ หรือรัฐได้สงวนห้ามไว้ชอบด้วยกฎหมายก่อน และ ๒) การสอบสวนผู้สูงอายุซึ่งอาศัยในพื้นที่หรือผู้ที่
รู้เห็นการครอบครอง แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างมาก หาผู้รู้เห็นได้ยากหรือหาแทบไม่ได้แล้ว  
เม่ือนําเข้าสู่ กบร.จังหวัด ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่า มีความไม่ชัดเจนในการครอบครอง ทําให้ไม่สามารถ
อนุมัติหรือเห็นชอบให้ออกเอกสารสิทธิ์ได้ และทางราชการต้องแจ้งยกเลิกสิ่งที่ขอไป หากประชาชนยัง
ต้องการเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว ต้องดําเนินการฟ้องร้องที่ศาลปกครองตามขั้นตอน จึงเป็นเหตุให้การออก
เอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ค่อนข้างล่าช้า ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เม่ือมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครอง ทางราชการมักจะชนะ
แทบทุกคดี แต่ในส่วนของพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช ๒๔๘๑ จะได้มีการผลักดันให้มี
การออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 

นางสาวดารณี คงกล่ิน ผู้แทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อมูล
เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการจัดรูปที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้  
มีจํานวน ๑ โครงการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๘๘ ไร่ มีเจ้าของ
ที่ดิน จํานวน ๓๐ แปลง โดยเร่ิมโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ สาเหตุที่ยังปิดโครงการไม่ได้เป็นเพราะยังไม่ได้
สร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค เนื่องด้วยยังขาดงบประมาณที่จะได้รับมาจากการขายที่ดินจัดหา
ประโยชน์ของโครงการ จํานวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถขายได้ แม้ว่าจะ
ประกาศขายไปแล้วหลายคร้ังและลดราคาลงเหลือตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท แล้วก็ตาม สิ่งที่ต้องการให้
ช่วยแก้ไขผลักดัน คือ ๑) ประชาสัมพันธ์และประกาศขายที่ดินจัดหาประโยชน์ จํานวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๘ 
ตารางวา ให้แล้วเสร็จ และ ๒) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดรูป



๙ 
 
ที่ดินฯ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดิน ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้ เนื่องจากกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เพราะอยู่ในผังเมืองสีแดง คือ 
พื้นที่พาณิชยกรรม และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  

อีกประเด็นหนึ่ง คือ พื้นที่โครงการทางด้านฝั่งซ้าย (ทิศเหนือ ฝั่งตะวันตก) จะมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพ
มหานคร หากสามารถเปิดเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อกันจะทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์มาก ไม่แต่เฉพาะ
ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ประชาชนพื้นที่ ใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์ในการเดินทางเข้าออก
กรุงเทพมหานครได้สะดวกขึ้น ซึ่งในเร่ืองนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือไปยังผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเปิดพื้นที่ดังกล่าว ในเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ายังไม่สามารถดําเนินการได้  
จึงฝากให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยติดตามเร่ืองดังกล่าวด้วย หากสามารถเปิดพื้นที่ได้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์มาก 

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นระหว่างของประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยดําเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเอง
ตามแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์ 
พระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เคร่ืองเรือนของโรงเรียนพระดาบส การศึกษาค้นคว้าวิจัย
และพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมโครงการลูกพระดาบส 
ที่ได้สืบสานแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ที่จะนําไปประกอบอาชีพ 
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อํานวยการโครงการลูกพระดาบส 
ให้การต้อนรับ 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ รับฟังการบรรยายเก่ียวกับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต โดยมี นายแพทย์นําพล แดนพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายสรุป โดยได้นําเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาล อาทิ การ
ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปรับปรุงแผนกทันตกรรม เปิดหอผู้ป่วยหนัก เปิดศูนย์ไตเทียม ๔๐ เตียง 
ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เปิดศูนย์หัวใจ ปรับปรุงหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU เมืองราชา) และ



๑๐ 
 
ปรับปรุงห้องพิเศษ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้แก่
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้คําแนะนําเก่ียวกับแนวทางในการติดตามการขอ
งบประมาณ พร้อมทั้งขอให้โรงพยาบาลสมุทรปราการทําหนังสือชี้แจงรายละเอียด เพื่อนําเสนอข้อมูลที่
ครบถ้วนไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยคณะกรรมการฯ จะช่วยประสานงานและ
ติดตามการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้กําลังใจแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๙๕ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๑๙
หญิง ๗๖
รวม ๙๕

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
- 
๔ 
๑๓ 
๓๙ 
๓๙ 

  

 
 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 



๑๑ 
 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

- 
๓๖.๘๐

มัธยมศึกษา ๒๗.๔๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๒๓.๒๐
ปริญญาตรี ๑๐.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี ๒.๑

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ

๑.๑๐ 
๒๘.๔๐ 
๒๖.๓๐ 
๙.๕๐ 
๓๔.๗๐ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๕.๒๐ 
๔๓.๓๐ 
๔๒.๑๐ 
๒๑ 

๕.๒๐ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๕.๒๐ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก จํานวน ๒ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๓.๖๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๒. ร้อยละ ๗๙.๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๗.๖๐ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  
๒. ร้อยละ ๖๒.๔๐ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๓. ร้อยละ ๖๐.๔๐ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  



๑๒ 
 

๔. ร้อยละ ๕๖.๖๐ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๐๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ดินจังหวัด โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด นายอําเภอ และส่วนราชการในพื้นที่  
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
(อสม.) 
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชลบุรี (สวท.ชลบุรี) สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต ๗ (จันทบุรี) ดูข่าว
ดอทคอม หนังสือพิมพ์ ได้แก่ สํานักข่าวปากน้ําโพสต์ ฯลฯ 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ และร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  

๑๑. ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
 ๑. ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้มีความสงบโดยเร็ว  



๑๓ 
 
 ๒. แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหา 
ความรุนแรงในสังคม 
 ๓. ปรับปรุงกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุ ให้สมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
 ๔. ขอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
 ๕. ขอให้ช่วยผลักดันการสร้างถนนใต้ทางด่วนเชื่อมต่อถนนสายหลักทั้งบางนา-ตราด เทพารักษ์  
ศรีนครินทร์และสุขุมวิท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการให้ดีขึ้น 
 ๖. พัฒนาโครงการกระเช้าลอยฟ้า ถนนเรียบริมฝั่งทั้งสองด้าน 
  

************************* 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประมวลภาพ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 
วันศุกร์ท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 



๑๔ 
 

----------------------- 
 

๑. ศึกษาสภาพปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝ่ัง และการสร้างแนวเข่ือนน้ํากัดเซาะแนวชายฝ่ังอย่างรุนแรง
ของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

        
       
         

       
 

 

 
๒. กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 



๑๕ 
 

     
 
 

     
 
 

    
 
     
        
 
     
 
 



๑๖ 
 

      
 

      
 

      
 

     
 

    
 
๓. ศึกษาดูงาน  ณ โครงการลูกพระดาบส ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



๑๗ 
 
 

    
 

    
 

 
 

   
 
 
 
๓. ศึกษาดูงาน  ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 



๑๘ 
 

     
 

     
 

     
 

     
 
 



๑๙ 
 

    
  

   
 

     
 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
   
 


